
 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ผู้ ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพืน้ที่จงัหวัดตรัง ผลักดันภาครัฐใช้ยางในประเทศและจะน าข้อมูลที่ได้ไป

น าเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการใช้ยางในการท าถนน 

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตรัง พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมประชุม

คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ที่จัดขึน้ที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 26 – 27 กันยายนนี ้โดยใน

วันนีไ้ด้เดินทางไปประกอบพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อดีตเจ้าเมืองตรัง ซึ่งเป็นบิดาแห่งยางพาราไทย 

จากนัน้ได้เดินทางลงพืน้ที่ไปดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ,โรงงานแปรรูปหมอนยางพาราคุณภาพที่สหกรณ์กองทุนสวน

ยางบ้านหนองครก อ.รัษฎา , โรงงานแปรรูปยางพาราอัดก้อนมาตรฐาน GMP ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี อ.ห้วยยอด และ

เยี่ยมชมถนนลาดยางชนิด พาราแคปซีล สายหนองห้าง – มาบมวง และสายสระนางหงส์ ต าบลน า้ผุด อ.เมือง ที่ด าเนินการ

ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นผู้ให้ข้อมูล 
  ทัง้นี ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังถือเป็น อปท.แรกในประเทศไทย ที่ตัง้งบประมาณต่อเน่ืองทุกปีในการท าถนนจากยางพารา 

นับตัง้แต่ปี 2548 เป็นต้นมา ทัง้ก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณของ อบจ.100% และร่วมทุนกับเทศบาลและ อบต.ในพืน้ที่ จน

ปัจจุบันสามารถก่อสร้างถนนได้แล้วทัง้หมดกว่า 90 สายทาง รวมงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการใช้ยางใน

ประเทศ ลดการส่งออก และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต ่า 

 

 ด้านนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  เดินทางลงพืน้ที่เพื่อดูงาน การแปรรูปยางพาราในจังหวัด 

และดูการก่อสร้างถนนผสมยางพาราที่ด าเนินการได้ส าเร็จใช้งานแล้วมาตัง้แต่ปี 2548 และที่เพิ่งด าเนินการก่อสร้าง ของ อบจ.

ตรัง เพื่อให้เหน็ถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของถนนที่ท าจากยางพารา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปน าเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการใช้

ยางในการท าถนน และผลักดันการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่มมากขึน้ ส่วนข้อเรียกร้องเดิมที่เกษตรกรเคยเรียกร้องต่อ 

กยท.และรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาราคายางนัน้ ทาง กยท.และรัฐบาลก็ขานรับอย่างเต็มที่ โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลบังคับใช้

มาตรา 44 เพราะขณะนีท้าง กยท.รวมทัง้ทางเครือข่ายก็ร่วมมือกันอย่างดี ขณะเดียวกันรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณส่งเสริมการใช้

ยางในประเทศ ปี 2560 ถึงจ านวน 16,000 ล้านบาท และเช่ือว่าในปี 2561 รัฐบาลก็ย่อมจะส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงาน

ภาครัฐเพิ่มขึน้ แต่ขณะเดียวกันอยากให้ประชาชนทุกคนและภาคส่วนร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพาราให้มากขึน้ด้วย เพื่อ

ช่วยเกษตรกรด้วย ทัง้นี ้ในส่วนของรัฐบาล ทาง กยท.จะติดตามการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด  
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ส่วนปัญหาราคายางพาราที่ผันผวน ทาง กยท.ก็ไม่สามารถจะก าหนดได้ ขึน้อยู่ กับความต้องการซือ้ – ขาย ของตลาดในประเทศ

และต่างประเทศเอง แต่เราสามารถบริหารจัดการปริมาณยางหรือโครงสร้างยางในประเทศให้เหมาะสมได้ ส่วนปัญหายางพารา

ตกต ่าอันเน่ืองมาจากการบิดเบือนราคาของผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการดึงพวกเขามาเป็น

พันธมิตร ซึ่งทุกวันนีใ้นวงการยางพาราไทยทัง้หมดไม่มีใครเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกัน ซึ่ง กยท.ก็พร้อมที่จะประสานงานหรือดึง

ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงการยาง เพื่อสู้กับความเปล่ียนของตลาดโลก 

                             นายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง ผลงานของ กยท.ที่ท าเพื่อเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา เช่น ผลงานการจัดสรรกองทุนสนับสนุนการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้แก่สถาบันเกษตรกร สนับสนุนการ

จัดตัง้เครือข่ายเพื่อการประสานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้การส่งเสริมให้มีการรักษาระดับราคายางด้วยการ

ช่วยพยุงราคาในตลาด และดึงผู้ซือ้เข้าสู่ตลาดมากขึน้ เพื่อช่วยผลักดันราคายาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


